

(สำเนา)

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิภัทร พรหมขัติแก้ว	ประธานสภาเทศบาล	วิภัทร พรหมขัติแก้ว	
2	นายมงคล อินตา	รองประธานสภาเทศบาล	มงคล อินตา	
3	นางวิลาวรรณ นามวงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล	วิลาวรรณ นามวงศ์	
4	นายประพันธ์ จันระวังยศ	สมาชิกสภาเทศบาล	ประพันธ์ จันระวังยศ	
5	นางฐิติรัตน์ เรววรรณ	สมาชิกสภาเทศบาล	ฐิติรัตน์ เรววรรณ	
6	นางโฉมยงค์ ไผตรี	สมาชิกสภาเทศบาล	โฉมยงค์ ไผตรี	
7	นางสายหยุด นวลสิริสกุล	สมาชิกสภาเทศบาล	สายหยุด นวลสิริสกุล	
8	นางจันธิดา ยอดวงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล	จันธิดา ยอดวงศ์	
9	นางประกาย บุญประคอง	สมาชิกสภาเทศบาล	ประกาย บุญประคอง	
10	นางสาวจินตนา วงศ์วิวัฒนากุล	สมาชิกสภาเทศบาล	จินตนา วงศ์วิวัฒนากุล	
11	นางพัชรี แสงเพชร	สมาชิกสภาเทศบาล	พัชรี แสงเพชร	
12	นายสมพร ตอนะรักษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	สมพร ตอนะรักษ์	
13	นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์	เลขานุการสภาเทศบาลฯ	สุภฤกษ์ อนุตรพงศ์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ
2. นายจตุภัทร เทพมูล เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
3. สิบเอกสัญญา วงศ์เสื่อ หัวหน้าสำนักปลัด
4. นางยุพา ชาติไพบุลย์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ
5. นางสนธยา ศรีกุลณะ ผู้อำนวยการกองช่าง
6. นางปริศนา มหาชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว นายวิภัทร์ พรหมขัติแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จดสรุปเทียนบูชาพระรัตนไตรและเชิญสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลทุกท่านได้กล่าวบทสวดมนต์ หลังจากนั้นจึงเริ่มดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ สวัสดิ์ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบแจ้งเรื่องต่าง ๆ

1. ด่วยได้รับแจ้งจากนายเฉลิม ตาวียะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ดิดภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถมาประชุมในวันนี้ได้มอบหมายให้นายสุรพล สุวรรณฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมแทน

2. ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านสำหรับการให้ความร่วมมือในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ประธานฯ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม เชิญสมาชิกได้ตรวจดูบันทึกการประชุมที่เจ้าหน้าที่ได้แจกไว้ให้แล้วนะครับ มีท่านใดจะขอแก้ไขไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะถือว่าสภามีมติรับรองบันทึกการประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ของปี พ.ศ. 2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จำนวน 11 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหม่

3.1 แจ้งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564) รวมฉบับเพิ่มเติม, เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1, 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

- ประธานฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ขอสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แผนฯ ประเมินเมื่อไหร่ครับ
- นางยุพา เรียนท่านประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การประเมินแผนเจ้าหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ตามคำสั่งที่เทศบาลได้แต่งตั้งขึ้นได้ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
- ประธานฯ อยากทราบเหตุผลทำไมถึงนำผลการพิจารณาแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบช้ามาก ซึ่งใกล้จะหมดสมัยประชุมแล้ว ซึ่งนายกเทศมนตรีติดภารกิจ และมีภารกิจ มากมาย ในกรณีนี้ท่านต้องทราบเพราะท่านเป็นเจ้าหน้าที่ ในสมัยประชุมท่านต้องรับผิดชอบการเมื่อสภาได้ประชุมไปจำนวน 2 ครั้งแล้วเมื่อวันที่ 7 และวันที่ 13 ก็ไม่ได้แจ้งการรายงานผลเข้ามาถ้าหากเลยกำหนดสมัยประชุมจำเป็นต้องขอเปิดวิสามัญ จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ เป็นอย่างแน่นอนเนื่องจากไม่เป็นเรื่องเร่งด่วน 2.ปกติหากอยู่ในสมัยประชุมนายกฯ จะมีหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกกองรับทราบ หากมีเรื่องแจ้งที่ประชุมสภาทราบต้องรับผิดชอบการ จึงทำให้มีความจำเป็นต้องดำเนินการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 4 ครั้งที่ 3 ในครั้งนี้ ขอเชิญชี้แจงรายละเอียดครับ
- นางยุพา ขอชี้แจงค่ะ ตามคำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนที่ได้รับกำหนดให้ ติดตามและประเมินผลแผน ปีละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม 2561 แต่เนื่องจากเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของทุกกอง ที่ทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้แจ้งให้ทุกกองส่งข้อมูล นั้นล่าช้าเลยกำหนดเดือนตุลาคมจึงมีการสรุปผลล่าช้าทำให้เชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ มาประชุมในเดือนพฤศจิกายนค่ะ เพราะเรื่องนี้เป็น การประเมินผลในระดับคณะกรรมการไม่ใช่ความเห็นของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ที่จะกำหนด ประชุมเมื่อไหร่วันไหนอยู่ที่ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ขอนำเรียนให้ทราบค่ะ
- ประธานฯ ได้นำเสนอประธานคณะกรรมการฯ หรือไม่ ซึ่งประธานเขามีหน้าที่หลายอย่างเท่าที่ จำเป็นต้องเสนอให้รับทราบถึงลำดับขั้นตอน
- นางยุพา เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามรายงานผลการประเมินและการติดตามประเมินผลแผนฯ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ตามคำสั่งที่เทศบาลได้แต่งตั้งในรอบเดือนธันวาคม 2561 ได้แก้ไขมาจากหนังสือสั่งการของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ ที่ให้ระบุว่าที่ให้รายงานภายในเดือน

Handwritten signature and initials in black ink, including a large stylized signature and the letters 'W' and 'Om' below it.

ตุลาคม นั้น ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรายงานการติดตามประเมินผลภายในเดือนธันวาคมของทุกปีได้ ซึ่งก็เป็นเหตุที่มาของการที่ว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ได้เลื่อนการติดตามจากเดือนตุลาคม ประกอบกับเอกสารไม่เรียบร้อย จึงได้เลื่อนมาติดตามในเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งการติดตามประเมินผลแผนในเรื่องแรกคือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 รวมฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 - 2 ประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน ได้ประชุมและสรุปผลการดำเนินงานมีดังนี้คือการติดตามการประเมินผลแผน พัฒนาท้องถิ่น 4 ปีรวมฉบับเพิ่มเติมจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561-2564 รวมฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ประจำปี 2561 หมายความว่า การประเมินผลเฉพาะในปี 2561 ซึ่งจำนวนโครงการปี 2561 มีทั้งหมด 187 โครงการ เทศบาลได้นำโครงการไปดำเนินการ 90 โครงการคิดเป็นร้อยละ 48.13 ส่วนรายละเอียดที่ว่าโครงการอะไร ได้ทำหรือไม่ได้ทำก็ปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ไปแล้ว

ประธานฯ

นายสุภฤกษ์

เชิญท่านปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านรองนายก ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ฯ เพราะว่าเอกสารผมเพิ่งได้เมื่อเช้าเหมือนกัน ขออนุญาตตั้งข้อสังเกตในระเบียบที่ทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ได้พูดอยากจะเพิ่มเติมในหนังสือมีการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนฯ ฉบับที่ 3 มี ปี 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ นับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 ตุลาคม ประเด็นที่ในวาระที่แจ้งมา (3) เขียนเอาไว้บอกว่า กรรมการต้องรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่นแต่ใน (5) ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเสนอผลการติดตาม และประเมินผลต่อสภา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นข้อสังเกตคือว่า ปรากฏว่าในข้อความเขาให้เสนอรายงานผลและความเห็นอย่างน้อยต้องมีรายงานว่าเป็นอย่างไรอันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานแต่อันที่จริงต้องมีรายงานผล สองต้องมีความเห็นว่าหลังจากการประเมินแล้วคณะทำงานต้องมี ความเห็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นอาจจะในแผนอาจจะตั้งไว้เยอะพอเวลามาจัดทำอาจจะไม่สอดคล้องกับงบประมาณอย่างนี้เป็นต้นความสัมฤทธิ์ผลที่เปอร์เซ็นต์แต่บังเอิญเราเห็นแต่เอกสารเราไม่เห็นรายงานจึงขอเสนอแนะรอบหน้าขอรายงาน พร้อมความเห็นของคณะกรรมการแจ้งสภาให้ทราบด้วย ข้อที่ 2 เดิมการติดตามผลปีละ 2 ครั้งระเบียบใหม่บอกว่าให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้บริหารต้องเสนอต่อสภาและคณะกรรมการพิจารณาหมายความว่า รอบนี้สภารับทราบอย่างน้อยเดือนหน้า คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต้องรับทราบแล้วต้องปิดประกาศเปิดเผยให้ประชาชนทราบอีก จึงฝากเป็นข้อสังเกตตามนี้ท่านประธานสภาได้สอบถามว่าการรายงานสภาต้องอยู่ในรอบของสมัยการประชุมแล้วก็ไม่เป็นเรื่องเร่งด่วนจึงไม่สามารถเปิดวิสามัญได้เทศบาลประกาศ สมัยประชุมไว้ 4 สมัย ดังนั้น ประเด็นที่จะเข้าได้ก็คือสมัยที่ 4 เดือนพฤศจิกายน เพราะว่า เนื่องจากเวลารายงานผลต้องรอให้ปิดงบประมาณจึงเป็นข้อสังเกตแล้วเป็น

ความเห็นจากสภาไป เจ้าหน้าที่ต้องเอาตรงนี้มาเสริมเพื่อแก้แจ้งกำชับทุกกอง เนื่องจาก รายงานสาเหตุว่าทุกกองรายงานผลการดำเนินการล่าช้า ดังนั้นวันนี้ให้นายกแจ้งไปยังทุกกอง ว่าสภามีข้อสังเกตว่านำผลการดำเนินงานแจ้งเข้าจึงให้ไปเร่งทุกกองต้องปฏิบัติตามมีข้อสังเกต อยู่ 2 ข้อที่ฝากไว้ให้เจ้าหน้าที่ได้ดู เพราะว่าจะต้องนำเสนอรายงานพร้อมความคิดเห็น ไม่ใช่ เอกสารประกอบสำหรับรายงานคือการบันทึก ซึ่งประธานกรรมการเป็นคนเสนอและขอให้ นำ ข้อสังเกตของสภาแจ้งกลับไปยังนายกเทศมนตรีฯ ให้นายกเทศมนตรีฯ กำชับผู้กองทำให้แล้ว เสร็จก่อนสมัยประชุมสภาฯ จึงนำเรียนต่อที่ประชุม

ประธานฯ
ที่ประชุม

มีสมาชิกท่านไหนสอบถามไหมครับ

รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (2561 - 2564) รวมฉบับเพิ่มเติม, เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1, 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

3.2 แจ้งผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 (ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

ประธานฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี เชิญเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชี้แจงครับ

นางยุพา

เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การติดตาม ประเมินผลแผนดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 จำนวนโครงการในแผนดำเนินงานทั้งหมดมี 73 โครงการ เทศบาลได้นำโครงการไปดำเนินการจำนวน 57 ของการคิดเป็นร้อยละ 78 ใน ส่วนความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ซึ่งในวาระที่ผ่านมาไม่ได้แจ้ง เพราะว่าจะสรุป หลังจากวาระนี้แล้วก็คือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ได้ เสนอแนะผลการติดตามและประเมินผลแผน ซึ่งมีความเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ค่ะ

1. จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนแต่ละปีควรพิจารณาให้เหมาะสมกับงบประมาณที่สามารถ จะทำได้ในแต่ละปีเพราะหากจำนวนโครงการมีมากแต่นำไปดำเนินการน้อยทำให้การประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์อย่าง เช่น หมู่บ้านละ 2 โครงการ นี่คือการเสนอแนะของคณะกรรมการที่ให้ หมู่บ้านเสนอปีละ 2 โครงการในกรณีเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่อไป ข้อ 2. โครงการที่มี งบประมาณดำเนินการแล้วก่อนการดำเนินการให้แจ้งประชาชนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการทราบ แต่เนิ่นๆ และเลือกกิจกรรมที่จะดำเนินการในโครงการควรให้ตรงกับความต้องการของ ผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น โครงการอบรมอาชีพควรสอบถามก่อนว่าประชาชนต้องการอบรม

อะไรแบบไหนใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรนี่คือข้อเสนอแนะความเห็นของคณะกรรมการข้อ 2 ต่อไป ข้อ 3. โครงการที่มีงบประมาณดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณแล้ว แต่เทศบาลไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ให้แจ้งให้ประชาชนทราบด้วยโดยแจ้งให้ทราบในที่ประชุมหมู่บ้าน เสียตามสายหรือสื่ออื่น ๆ นอกจากที่ประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ามาติดต่องานที่เทศบาล นี่คือการนำเสนอสรุปผลการประเมินการติดตามประเมินผลแผนทั้ง 2 ฉบับคือแผนพัฒนา 4 ปีและแผนการดำเนินงานส่วนข้อเสนอแนะอื่น ๆ ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องแผนตามที่คณะกรรมการได้เสนอคือ 1. เรื่องการเก็บขยะของรถเก็บขยะเทศบาลในแต่ละวันเสนอแนะให้มีการเก็บซ้ำอีกรอบเพราะมีบางแห่งเก็บไม่หมดมีถุงขยะวางอยู่ริมถนน เช่น บริเวณคูเมือง ข้อต่อไปเสนอแนะให้เทศบาลพิจารณาปรับปรุงภูมิภาครูปมาดำเนินการเพาะสถานที่อยู่ต่อเนื่องจากลานตัวหนอนริมแม่น้ำโขงซึ่งอยู่ในพื้นที่เทศบาล ๆ สถานที่ดังกล่าวสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอนาคต ข้อ 3. การจัดให้ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ไปดูงานนอกสถานที่กรณีมีการรับประทานอาหารกลางวันควรจัดให้มีอาหารกลางวันเลี้ยงดีกว่าจะให้ผู้สูงอายุนำอาหารไปด้วยอาจขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เทศบาลจะไปดูงาน หรือเทศบาลเป็นผู้จัดเลี้ยงเองนี่คือข้อเสนอแนะที่ผู้สูงอายุฝากให้คณะกรรมการมาท้วงติงต่อเทศบาล ข้อ 4. ให้มีกิจกรรมเดินรำลีลาสัปดาห์ละ 1 ครั้งหรือกิจกรรมอื่นที่ให้ประชาชนได้ออกกำลังกายโดยมีสถานที่ที่จัดกิจกรรมเป็นหลักแหล่งเช่นบริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลนี่คือข้อเสนอแนะอื่นที่คณะกรรมการเสนอ

Handwritten signatures and initials on the left margin.

ประธานฯ

ข้อสอบถามเสนอแนะให้ รับประติมากรรมปลาบึกคือที่อันที่ไฟไหม้ใช่หรือไม่ แล้วมีใครได้แจ้งคณะกรรมการไปหรือไม่ ว่ากรณีนี้มันอยู่ระหว่างคดีทุจริตแล้วจะให้เทศบาลรับ มอบมาได้มีใครแนะนำเขาหรือไม่ ข้อที่ 2 โรงเรียนผู้สูงอายุอาหารกลางวันเลี้ยงทุกครั้งเฉพาะมือเข้าเพราะต้องออกเข้าร้านอาหารเขาไม่เปิดนะครับมีใครเคยแนะนำกรรมการทราบหรือไม่ ฝากกรรมการชุดใหม่ 3 คนด้วย ขอให้แนะนำในเรื่องที่เกี่ยวกับแผนฯ เท่านั้น มีสมาชิกท่านไหนสอบถามไหมครับ

ที่ประชุม

รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 (ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

3.3 ติดตามหารือแนวทาง กำหนดมาตรการการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

- ระยะเร่งด่วน
- ระยะยาว

ประธานฯ

ติดตามหารือแนวทาง กำหนดมาตรการการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ระยะเร่งด่วนและระยะยาว เชิญรองนายกเทศมนตรีครับ




นายสุพลา

กราบเรียนท่านประธานสภาเรียนท่านเลขาธิการเทศบาลฯและสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อวานนี้ท่านนายอำเภอได้เรียกประชุมเร่งด่วนเรื่องการบริหารจัดการขยะระหว่างเทศบาลตำบลเวียงและเทศบาลตำบลเวียงเชียงของและผู้นำหมู่บ้านบ้านหัวเวียงเข้าร่วมหารือกันใน

ขึ้นต้นผู้ใหญ่บ้านหัวเวียงยืนยันหนักแน่นอนจริงจิงว่าจะปิดบ่อในสิ้นเดือนนี้หรือวันที่ 1 ธันวาคม แต่ก้านันพิชัยได้แจ้งว่าถ้าหากจะปิดบ่อขยะจริง ๆ ขยะจะเกิดเต็มบ้านเต็มเมือง เพราะว่าเรายังไม่มีความพร้อมในการการบริหารจัดการขยะ ก็เลยสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริหารทางเทศบาลตำบลเวียง สำหรับเทศบาลตำบลเวียงเชียงของโดยการนำของท่าน ปลัดสุฤกษ์ ได้อธิบายไปแล้ว ว่าเราได้ออกไปประชามหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน ซึ่งมีวางแผนทางการบริหารจัดการขยะไว้เรียบร้อย ถ้าหากจะมีขยะลงเหลือก็จะเหลือเพียงนิดเดียวสำหรับแต่ละวัน ซึ่งจำเป็นจะต้องนำไปทิ้งอยู่แล้วมาถึงสรุปในที่ประชุมท่านนายอำเภอแนะนำให้มีการปิดบ่อแบบมีเงื่อนไข ข้อสำคัญที่สุดของการปิดบ่อก็คือไม่อยากให้ ขยะข้างนอกล้นออกมาถึงถ้าเขาทราบว่าเราเปิดบ่อขยะอยู่เขาก็จะมาลักลอบทิ้งอยู่เรื่อยๆ สำหรับการปิดบ่ออย่างมีเงื่อนไข ขั้นตอนมีว่าให้เทศบาลของเรากับเทศบาลตำบลเวียงโดยให้รถขยะของเทศบาลทั้ง 2 แห่งอนุญาตให้ไปทิ้งได้โดยขยะนั้นต้องคัดแยกอย่างจริงจังเข้มข้นเหมือนอย่างที่เราสอนชาวบ้านไปเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากไม่แยกไปเขาก็จะไม่ให้ทิ้งที่บ่อขยะแล้วควรจะมีการทำ MOU ทั้งสองแห่งอีกครั้งว่าจะทำแบบร่วมมือกันแล้ว ถ้าท่านนายอำเภอแจ้งให้ทราบว่าจะมีพิธีปิดบ่อขยะ โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมดไปทำการปิดบ่อในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ขอเชิญให้ท่านปลัดเทศบาลชี้แจงในที่ประชุมครับ

นายสุฤกษ์

เรียนท่านประธานสภา รองนายกเทศมนตรี เลขาธิการเทศมนตรี และสมาชิกสภาทุกท่านเพิ่มเติมรายละเอียดสืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวานมีรองนายกทั้ง 2 ท่านเข้าร่วมประชุมและมีเลขาธิการเทศมนตรีรวมทั้งกระผมและรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมตามที่มีการพูดคุยกันสรุปง่าย ๆ คือ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 บ่อขยะจะปิดแบบมีเงื่อนไขแล้วทางหมู่บ้านก็จะมี ขรบ. มาคุมและตรวจเหตุผลตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ แจ้งให้ทราบขยะจากทุกที่มารวมทิ้งอยู่ที่เดียวจึงจำเป็นต้องปิดบ่ออย่างมีเงื่อนไข มีเงื่อนไขก็คือให้รถของเทศบาลไปทิ้งได้แต่ต้องเป็นขยะที่ผ่านการคัดแยกแล้วเท่านั้น โดยที่หมู่บ้านจะมีการตรวจสอบขยะด้วยถ้าเกิดว่าไม่แยกก็จะปฏิเสธไม่ให้ทิ้ง ต่อมาจะมีการประเมินซึ่งผมขอเสนอกับทางหมู่บ้านหัวเวียงไปว่าขอยืดระยะเวลาไปอีก 3 เดือนแล้วจึงเป็นข้อตกลงว่าให้ทิ้งต่อไปอีก 3 เดือนแล้วประเมินผลว่า ภาพรวมจะเป็นอย่างไรแต่จำเป็นต้องประเมินทุกเดือนว่ามีการทิ้งขยะเป็นอย่างไรมีขยะลักลอบมาทิ้งอีกหรือไม่ ขอความร่วมมือสมาชิกสภาทุกท่านที่แจ้งต่อประชาชนให้ช่วยกันคัดแยกขยะ ถ้าหากไม่คัดแยกขยะเทศบาลก็จะไม่เก็บขยะเนื่องจากไม่มีที่ทิ้งเพราะบ่อขยะบ้านหัวเวียงจะให้ทิ้งขยะเฉพาะที่ได้ผ่านการคัดแยกแล้วเท่านั้นต่อมาก็จะมีวิธีปิดบ่อขยะ อย่างเป็นทางการในวันที่ 12 ธันวาคม โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งเข้าร่วมและมอบหมายให้เทศบาลตำบลเวียงจัดสถานที่ และเชิญสื่อมวลชนเข้าทำข่าวเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งขยะจากข้างนอก และอีกเรื่องคือวันที่ 3 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ มอบหมายให้ทั้ง 2 เทศบาลไปชี้แจงว่าเรามีมาตรการในการดำเนินการจัดการขยะอย่างไรซึ่ง ผมจะมอบหมายให้รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมชี้แจงโดยจะได้แนะนำรายละเอียดสำหรับการไปชี้แจงในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

แล้วในที่ประชุมท่านนายอำเภอได้ให้แต่ละเทศบาลชี้แจงสำหรับการบริหารจัดการขยะในใน
 ขั้นตอนต่อไปซึ่งผมได้นำเรียนต่อที่ประชุมว่าได้ออกทำการประชาคมทั้ง 5 หมู่บ้าน ซึ่งจะคัด
 แยกขยะเป็นที่ประเภท ได้รับคำแนะนำให้เทศบาลตำบลเวียงปรับการดำเนินการให้บริหาร
 จัดการเหมือนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ซึ่งขยะบางประเภทเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
 เก็บแต่เทศบาลตำบลเวียงไม่เก็บและได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปแล้วว่าได้ขอใช้ที่ราชพัสดุ
 ตรงบริเวณสำนักงานปศุสัตว์เพื่อจะขยายโรงเรือนสำหรับการบริหารจัดการขยะไปไว้ที่นั่น
 ซึ่งจะได้ไปก่อสร้างโรงเรียนใต้เดือนและทำน้ำหมักซึ่งได้นำเรียนต่อท่านนายอำเภอไว้ว่าวันที่
 4 ธันวาคม เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยผมจะดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม
 2561 ก็จะมีการนำน้ำใต้เดือนและน้ำหมักเพื่อล้างท่อระบายน้ำและการผันน้ำซึ่งได้ประสานกับ
 ท่านรองทชขรเมื่อเข้าให้ดำเนินการสูบน้ำ เพื่อทดสอบระบบว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่
 เพื่อใช้ในการล้างท่อระบายน้ำในวันที่ 3 และ 4 ธันวาคม ซึ่งการดำเนินการทดสอบระบบ
 ก็ไม่มีปัญหาอะไร สำหรับกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก เทศบาลจะจัดกิจกรรม
 ผมก็ให้เขาใช้ศาสตร์พระราชา ที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งดำเนินการเรื่องน้ำหมัก และ
 กิจกรรมอื่น ๆ จะดำเนินการในวันที่ 5 ธันวาคมและกิจกรรมวันที่ 4 ธันวาคม ยังไม่ได้นำ
 เรียนต่อท่านนายกฯ อย่างเป็นทางการหลังจากการเข้าประชาคมหมู่บ้าน หนึ่งในขยะก็คือ
 ตัวสีเหลืองซึ่งเป็นขยะรีไซเคิลที่ชาวบ้านเก็บถุงพลาสติกเอาไปไว้ จะนำเรียนต่อท่านนายกฯ
 เราจะกำหนดวันให้ขยะเอาขยะมาแลกของน่าจะเป็นช่วงเย็นของวันที่ 4 ธันวาคมถ้าหาก
 ท่านนายกเห็นด้วยกับโครงการนี้เทศบาลจะจัดเตรียมของให้ชาวบ้านนำขยะรีไซเคิลมาแลก
 แต่จะมีกติกากำหนดไว้เป็นการนำร่องการนำขยะมาแลกเปลี่ยนสิ่งของ ซึ่งจะเป็นการ
 ประเมินว่าถ้าดำเนินการโครงการแบบนี้จะมีประชาชนให้ความสนใจมากน้อยเพียงไร
 นายสุรพลฯ ผมยังสับสนอยู่ตามที่เราไปประชาคมบางบ้านก็จะให้เขาจัดการเอง แต่ทำไมเราจะต้องมา
 ดำเนินการเอง

นายสุรพลฯ

นายสุภฤกษ์

การดำเนินการนำขยะมาแลกของในวันที่ 4 ธันวาคม นี้ จะเป็นโครงการนำร่องและตามที่ทำ
 การประชาคมไว้เราจะไม่นำเงินไปให้ ถ้าหากบ้านไหนเข้าร่วมโครงการเราจะจัดหาสิ่งของไป
 ให้เพื่อที่เราจะสามารถควบคุมได้ 2. ผมได้ประสานกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ด้านตรวจคนเข้า-
 เมืองและร้านค้าในเขตไว้แล้ว หากเทศบาลจะดำเนินการทำโครงการนำขยะมาแลกของท่าน
 จะร่วมบริจาคเป็นสิ่งของ เพื่อดำเนินโครงการ สำหรับวันที่ 4 ที่จะดำเนินการจะเป็นการนำ
 ร่องสำหรับโครงการ นำขยะมาแลกของ แต่สำหรับการดำเนินการต่อไปซึ่งอาจจะมีการจัด
 ประชุมหมู่บ้านก็จะให้ทางหมู่บ้านดำเนินการต่อไป ซึ่งขยะที่ได้มาก็นำไปจำหน่ายเพื่อให้ได้นำ
 เงินมาจัดซื้อของนำมาแลกเปลี่ยนเวียนต่อไป ซึ่งจะนำเรียนต่อท่านนายกเทศมนตรีฯ อีกครั้ง
 หนึ่งสำหรับโครงการนำร่องขยะนำขยะมาแลกของ สำหรับการขอใช้ที่ราชพัสดุดังจะไม่นำจะ
 มีปัญหาอะไรเนื่องจากการประชุมสภาครั้งที่แล้วได้รับรองรายงานการประชุมในวันนี้ ก็จะได้
 นำเข้าประกอบเรื่อง เพื่อขอพิจารณาการขอใช้ที่ราชพัสดุ ถ้าหากได้รับการอนุมัติก็ไม่น่าจะใช้

เวลานานในการวางแผนการบริหารจัดการขยะได้ถ้าหากเป็นไปได้ตามแผนก็จะดำเนินการตามนี้ และสำหรับอีกเรื่องหนึ่งคือก็จะแจ้งหนังสือไปยังชาวบ้าน ซึ่งจะเป็นการเก็บขยะแบบคัดแยก แล้วอย่างเข้มข้น คือวันแรก แนะนำเรียนต่อผู้ใหญ่บ้านหัวเวียงไปแล้วอาจจะมีขยะที่คัดแยก แล้วทั้งหมด อาจจะมีขยะอื่นปะปนซึ่งชาวบ้านบางส่วนยังไม่ได้รับทราบข้อมูล ซึ่งจะต้อง ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบต่อไป ซึ่งจะต้องดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และ แจกให้ชาวบ้านรับทราบ กระบวนการคัดแยกขยะต่อไปขอให้สมาชิกสภาทุกท่านช่วย ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบว่าสำหรับขยะที่ไม่ได้ผ่านการคัดแยกเราจะไม่เก็บ และจะ ได้มีการชี้แจงการจัดเก็บขยะว่าจะเก็บขยะประเภทไหนวันไหนซึ่งจะดำเนินการ ร่วมกับกอง สาสุขาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์กับผู้ใหญ่บ้านหัวเวียงไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับ ขยะในเบื้องต้นอาจจะมีขยะอื่นปะปนไปก่อน ถ้าหากสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านแล้วจะ ดำเนินการให้จัดเก็บขยะเฉพาะที่ผ่านการคัดแยกแล้วเพื่อนำไปทิ้งบ่อขยะในลำดับต่อไป จะมี การออกแบบสำรวจขยะในครัวเรือน ซึ่งจะสอบถามแต่ละครัวเรือนว่าจะบริหารจัดการขยะ อย่างไรซึ่งจะนำมาประเมินร่วมกัน รวมไปถึงโรงแรมร้านอาหารในการบริหารจัดการเรื่องเศษ อาหารซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ถึงจะสามารถเปลี่ยนระบบ การจัดเก็บขยะได้ สำหรับในส่วนของการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ชาวบ้านขอให้ชี้แจงให้ทราบว่า ถ้า หากไม่คัดแยกขยะเทศบาลจะไม่เก็บขยะที่ท่านทิ้งขอความร่วมมือสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุก ท่านชี้แจงต่อประชาชนให้รับทราบด้วยครับ สำหรับวันเวลาการเก็บขนขยะจะกลับจะใช้วัน เวลาตามเดิมคือ อังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ แต่ในส่วนของการละเอียดการคัดแยกขยะ จะต้องลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

นายสุรพลฯ

ขอแนะนำเรียนเพิ่มเติมเมื่อเข้าได้ไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งวันนี้นักเรียนมา จำนวนมาก ได้ชี้แจงให้ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุได้รับทราบ แนวทางการบริหารจัดการขยะหลังจากการเสร็จประชุม เมื่อวานนี้ไปเบื้องต้นแล้ว แต่ผมยังมีข้อสงสัยสำหรับการทำประชาคมทุกหมู่บ้านซึ่งชาวบ้าน ทุกหมู่บ้านไม่ได้เข้าร่วมการประชาคมทุกครัวเรือน การไปแจ้งข่าวต่อชาวบ้านทุกครัวเรือน จะเข้าใจเหมือนกันหรือไม่

นายสุภฤกษ์

จึงจำเป็นจะต้องจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์แจกทุกคนเรือนครับ และให้ดำเนินการประชา-สัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาลเป็นประจำทุกวัน ในส่วนของการประชาสัมพันธ์เทศบาล-ตำบลเวียงให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ตามที่ท่านนายอำเภอได้ให้คำแนะนำในที่ประชุมการจัดการขยะเมื่อวานนี้

นางสายหยุด

สำหรับปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ จะดำเนินการยังไง

นายสุภฤกษ์

จะดำเนินการโครงการสายตรวจรักษาความสงบความเรียบร้อยทำงานเริ่มประมาณ 4 ทุ่ม เลิกประมาณ 03:00 น. ซึ่งจะให้ตรวจความเรียบร้อยในสำหรับทุกเรื่องซึ่งเป็นโครงการที่ได้ คุยกันไว้ระหว่าง 2 เทศบาลแต่สำหรับการดำเนินการของเทศบาลเราได้ดำเนินการตลอด ซึ่ง ถ้าหากทางหมู่บ้านได้จัดตั้ง ชุดสายตรวจของหมู่บ้านก็จะเป็นการดำเนินการที่ดี ให้คุณฐิติภา

Ad
As
Om

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้านนำขยะมาทิ้งที่รถเทศบาลเองไม่ต้องมากองไว้หน้าบ้าน เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งขยะ ซึ่งนโยบายการเก็บขนขยะอันใหม่จะนำรถไปจอดตามจุดแล้ว จะมีการตรวจเช็คขยะถ้าหากขยะไม่ผ่านการคัดแยกเราจะไม่เก็บ

นางสายหยุด

ให้นำกล็วาทายรถเพื่อซังน้ำหนักขยะก่อนจะทิ้งเพื่อเป็นการกำกับจำนวนน้ำหนักและจะทำให้จำนวนปริมาณขยะลดลง

นายสุภฤกษ์

ซึ่งในช่วงนี้อยู่ในขั้นตอน 1. แจงให้ทราบ 2. ขอความร่วมมือและในระดับขั้นตอนต่อไปถ้าหาก แจงให้ทราบแล้วไม่ให้ความร่วมมือก็จำเป็นต้องใช้กฎหมาย ที่เรากำหนดไว้เข้าไปควบคุมคือ ถ้าคุณทิ้งขยะในจำนวนที่เยอะก็จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในจำนวนที่มากขึ้นถ้าหากยินดีจ่ายก็จะยินดีเก็บขนขยะต่อไปสำหรับร้านอาหารถ้าหากทิ้งเศษอาหารเยอะ เราจำเป็นต้องสร้างเพื่อ หาค่าเฉลี่ย ซึ่งได้วางมาตรการไว้แบบนี้แต่จะขอสรุปผลอีกทีว่าจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งจะต้องรอสรุปผลการประชุมในทีมผู้บริหารวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่ง หากได้มติอย่างไรจะรีบแจ้ง ชาวบ้านวันนี้ขอให้ทางรัฐสภาประชาสัมพันธ์ว่าวันที่ 1 ต้องแยกถ้าไม่แยก จะไม่มีที่ทิ้งและ เทศบาลฯ จะไม่เก็บขยะที่นำมาทิ้งจากการจากที่ประชุมเมื่อวานเป้าหมายจะไปต่อรองการทิ้ง ขยะที่บ่อบ้านหัวเวียงออกไปอีก 3 เดือนแต่ ได้ข้อสรุปว่าให้สามารถทิ้งได้แต่ทิ้งแบบมีเงื่อนไข จึงทำให้มีการะงานเพิ่มขึ้นอีก ขอให้ประชาสัมพันธ์ว่าบ่อขยะปิดไม่ให้ทิ้งขยะแล้ว ซึ่งจะทำให้วิธีการปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 ธันวาคม และจะมี ขรบ. ตั้งเวรตรวจตราการลักลอบ การทิ้งขยะ ถ้าหากลักลอบไปทิ้งขยะจะดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับการลักลอบทิ้งขยะ สืบเนื่องจากที่ประชุมเมื่อวานนายอำเภอเชียงใหม่ได้สอบถาม ว่าที่ดินบ่อขยะเป็นเอกสารสิทธิ์ อะไรซึ่งปลัดเทศบาลตำบลเวียงชี้แจงว่าที่ดินนั้นไม่ได้เป็นพื้นที่ป่าท่านนายอำเภอก็เลยให้ทาง เทศบาลตำบลเวียงและบ้านหัวเวียงไปออกเป็นพื้นที่ นสล. เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน และได้ มอบให้ทางเทศบาลตำบลเวียงดำเนินการแล้วให้เปลี่ยนสภาพเป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งจะได้สามารถ ทำโครงการต่าง ๆ ได้ซึ่งทางเทศบาลตำบลเวียงได้นำทีมงานคณะกรรมการมาตรวจสอบขยาย แล้วว่าจะรื้อบ่อเก่าหรือว่าจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 1 ปี ซึ่งได้นำเรียนต่อที่ประชุมไปแล้วว่าถ้าหากเวียงเชียงใหม่ของลดปริมาณขยะได้ ก็จะยกบ่อขยะให้ เทศบาลตำบลเวียงไปเลยจะไม่ไปทิ้งที่บ่อขยะแล้ว ซึ่งหากเราดำเนินการอย่างเข้มข้นและลด ปริมาณขยะได้จริงผมมาคิดคำนวณดู สำหรับงบประมาณการบริหารจัดการบ่อขยะที่ไปจ่าย ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงปีละหลายแสน เรานำงบประมาณตัวนั้นมาบริหารจัดการขยะของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของตัวเองดีกว่า

ประธานฯ

ขอสรุปให้ปลัดเทศบาลดำเนินการ ดังนี้

1. เตรียมปรับพื้นที่ราชพัสดุที่ขอใช้
2. เช็คราคาเครื่องคัดแยกขยะเครื่องล้างพลาสติกล้างถุงพลาสติก
3. ขอให้กำชับ ผู้ที่จะไปบรรยายในวันที่ 3 ให้บรรยายให้เข้าใจอย่าให้เกิดข้อทักท้วง
4. รีบดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แจ้งครัวเรือนให้รับทราบถึงวิธีการบริหาร

นางประกาย

จัดการขยะและขอแจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชาคมประชาคมทุกที่ รับฟังข้อเสนอความคิดเห็นซึ่งได้ทักท้วงในที่ประชุมมีหลายเรื่องที่ทำไม่ได้ ในกรณีระเบียบวิธีการงบประมาณระเบียบพัสดุตามที่ประชาชนเสนอมา ให้จัดซื้อแต่ตามระเบียบพัสดุเราไม่เอื้ออำนวยไม่เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์จึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ ซึ่งบางอย่างเป็นข้อเสนอแนะที่ดีและบางอย่างเป็นข้อเสนอแนะที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เชิญ สท.ประกาย เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันนางประกาย บุญประคอง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะของเรา ตามที่ท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงเสนอให้จัดทำป้ายไว้นิลขนาดใหญ่ติดรถเก็บขนขยะ ว่าถ้าไม่คัดแยกขยะเราจะไม่จัดเก็บขนขยะและขอให้เปลี่ยนเพลงสำหรับการประชาสัมพันธ์ให้ระบุ ประเภทของขยะว่ามีกี่ชนิด คัดแยกยังไง จะจัดเก็บยังไง เนื่องจากทุกวันนี้เปิดเพลงเป็นการส่งสัญญาณให้ชาวบ้านรับรู้ว่าจะรถขยะมาแล้ว จึงขอให้เปลี่ยนการประชาสัมพันธ์ เป็นบอกประเภทขยะและวิธีการเก็บขน ซึ่งจะเป็นการให้ความรู้กับชาวบ้านอีกทางหนึ่งนอกจากการใช้สัมพันธ์ทางเสียงตามสาย และอีกอย่างหนึ่งคือรถเก็บขยะอินทรีย์หรือเศษอาหารทุกวันนี้เราใช้รถซาเล้งขับตามรถเก็บขนขยะไปเลยแต่ภาระขยะหลังไม่เห็น จึงขอแนะนำให้ดำเนินการเหมือนเดิมคือ นำรถเก็บขนขยะอินทรีย์ขับตามรถเก็บขนขยะคันใหญ่ไปเลย และขอให้เก็บเข้าไปในเส้นทางเดิมอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง แล้วประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบว่าจะขยะแต่ละชนิดจะเก็บยังไงถุงพลาสติกกล่องโฟมควรจะล้างแต่บางคนบางครั้งเขาไม่ได้ล้างเราต้องแนะนำเขาด้วยและที่สุดเลยเห็นด้วยกับทางท่านปลัดฯ เราน่าจะซื้อเครื่องล้างถุงพลาสติกหรือกล่องโฟม หรือว่ากล่องนม เพราะอย่างน้อยถ้าเราไปเพิ่มภาระให้ นำกล่องนมที่มาบริจาคซึ่งจะมี ข้อทักท้วงตามมาคือ ไหน ๆ เขาจะทิ้งถุงพลาสติกกล่องนมแล้วจะต้องเพิ่มภาระให้เขาล้างจะเพิ่มภาระค่าน้ำประปา ซึ่งเป็นการลดภาระของประชาชน

ประธานฯ

เราได้แจ้งในที่ประชุมประชาคมหลายที่แล้วกรณีการมาทิ้งถุงขยะ ที่รถเก็บขนขยะถุงพลาสติกไม่ล้างก็ได้ แต่ขอให้คัดแยกมาสำหรับข้อเสนอของ สท.ประกายเป็นสิ่งที่ดีมากเรื่องแจ้ง ทุกครัวเรือนฝากท่านปลัดฯ ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ว่าวันจันทร์เก็บอะไรวันอังคารเก็บอะไรแล้วขอให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลาย ๆ อัน เพื่อสื่อให้ชาวบ้านรับรู้ว่าจะจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับใช้ในแต่ละวัน แยกให้ชัดเจน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ

เชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจง รายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับป่าชุมชนและการดำเนินการก่อสร้างถนนหน้าโรงแรมฟอร์จูน


นางสนธยา


เรียนท่านประธานสภา ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาทุกท่านดิฉันนางสนธยา ศรีกุลณะ ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่ท่านประธานสภาให้ชี้แจงเรื่องการก่อสร้างถนนหน้าโรงแรมฟอร์จูน อันดับแรกตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการลงดินถมเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 10 วัน และได้ดำเนินการบดอัด 3 ชั้น ซึ่งความหนาแน่นจะแน่นมากซึ่งจะมีความ

หนาแน่น แบบเดียวกับถนนของทางหลวงกำหนดไม่ต่ำกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ แต่ว่าขณะนี้เรากำลังทำสัญญา คือจัดซื้อวัสดุซึ่งมีทั้งเหล็กเส้นเหล็กตะแกรงแล้วไม่แบบซึ่งตอนนี้ทยอยส่งมาเฉพาะเหล็กเส้นเราจึงดำเนินการตัดเหล็กเส้นรอเตรียมดำเนินการตั้งแบบ แต่บังเอิญช่วงนี้การวางแผนการทำงานค่อนข้างผิดจากที่ได้วางแผนไว้ เนื่องจากท่านรองนายกได้สั่งการว่ามึงงานเร่งด่วนจากนายกเทศมนตรีฯ จึงจำเป็นต้องใช้แรงงานจากพนักงานกองช่างไปทำงานหลายที่ซึ่งจะสามารถกลับมาดำเนินการตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ตามปกติภายในอีก 2-3 วัน รวมทั้งมีการวางแผนการเมืองการขุดลอกท่อระบายน้ำของท่านปลัดมาเพิ่ม จึงจำเป็นต้องเลื่อนการดำเนินงานตามแผนไปอีก ซึ่งจำเป็นต้องใช้แรงงานและบุคลากรของกองช่าง จึงขอรายงาน ว่าในส่วนของเราเตรียมเรียบร้อยแล้ว จะคงเหลือเพียงการลงทรายแล้วจะสามารถเทพื้นคอนกรีตได้เลยสำหรับเรื่องสุสานทุ่งพ่อน ตอนนี้ได้ทำเอกสารนำส่งอำเภอเรียบร้อยแล้ว เพราะว่าขั้นตอนที่แล้วได้รับการประสานจากอำเภอเชียงใหม่จะให้ทำเอกสารส่งเพิ่มเติม ในส่วนเอกสารของการรับมอบทรัพย์สินของเทศบาล จึงได้ไปขอสำเนาเอกสารและให้รับรองสำเนารวมทั้งได้ทำหนังสือ จัดส่งเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนการนำส่ง เอกสารเพิ่มเติมที่จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่ง

- ประธานฯ ขอแจ้งเพิ่มเติมสำหรับตัวหนอนที่หรือทางเดินระหว่างหน้าวัดสบสมจะได้ขอรับการสนับสนุนเพื่อจะใช้ปูบริเวณป่าสุสานในส่วนที่ไม่ได้เทพื้นคอนกรีต นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในการปรับปรุงป่าสุสาน จึงจำเป็นต้องไปปรับพื้นที่ให้เหมาะสม
- ประธานฯ ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามแล้วผมขอปิดประชุมครับ


ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกการประชุม
(นางปรีศนา มหาชัย)

(ลงชื่อ)  เลขานุการสภา
(นายสุกฤกษ์ อนุตรพงศ์)


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ววันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายมงคล อินตา)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นางโฉมยงค์ ไมตรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นางสาวจินตนา วงศ์วิวัฒนากุล)

สภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)  ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายวิภัทร์ พรหมชาติแก้ว)